

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ โลกวันนี้	<p><b>โพลความคิดเห็นต่อรัฐบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "1 ปี 6 เดือนของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" จากประชาชนทั่วประเทศ 1,252 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 49.92 ระบุค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับผลสำรวจช่วงครบรอบ 1 ปีมีคะแนนลดลง แต่ส่วนใหญ่ยังมองว่าพล.อ.ประยุทธ์มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน กล่าวตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ส่วนกรม. 5 อันดับแรกที่ประทับใจ คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>สำหรับกรม. 5 อันดับที่ประชาชนไม่ประทับใจ คือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม และรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก 5 อันดับ คือ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอรชภา สิบญูเรือง รมว.อุตสาหกรรม พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข และนายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>
บ้านเมือง	<p><b>ไทยมีความสุขเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักข่าวบลูมเบิร์ก เผยแพร่ดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ประจำปี 2559 พร้อมกับรายงานข่าว 15 อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก (The 15 Happiest Economies in the World) โดยระบุว่า ไทยมีอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อต่ำ คิดเป็นค่า Misery Index เท่ากับ 2.2 ซึ่งหมายถึงมีความทุกข์ยากต่ำหรือมีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน</p> <p>โดย 15 ประเทศที่มีความสุขเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดตามลำดับ คือ 1.ไทย 2.สวีเดน 3.ญี่ปุ่น 4.เกาหลีใต้ 5.ไต้หวัน 6.เดนมาร์ก 7.จีน 8.สหรัฐอเมริกา 9.นอร์เวย์ 10.สหราชอาณาจักร 11.ออสเตรีย 12.นิวซีแลนด์ 13.ไอซ์แลนด์ 14.มาเลเซีย และ 15.เยอรมนี</p>
ไทยรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>เครือข่ายทันตแพทย์ค้านต่อใบอนุญาต</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ นำโดย ทพ.พิทักษ์ ไชยเจริญ ที่ปรึกษาประธานบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ยื่นหนังสือถึงนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ..... ที่มีสาระสำคัญส่วนหนึ่งให้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมทุก 5 ปี</p> <p>ทพ.พิทักษ์กล่าวว่า ขณะนี้มีทันตแพทย์ 2,000 กว่าคนเข้าชื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ทันตแพทย์ต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี จากเดิมที่ได้ใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิต โดยจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรตามที่ทันตแพทย์สภากำหนด เพื่อนำมาคิดเป็นคะแนน หากไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามที่กำหนด จะไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถือเป็นการลดรอนสิทธิการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ อีกทั้งทันตแพทย์จำนวนมากไม่ได้รับทราบการทำร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่อ้างว่าผ่านการทำประชาพิจารณ์จากทันตแพทย์สภาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์จำนวนน้อยมาก ไม่ควรนำมาเป็นมติของทันตแพทย์สภา</p>
มติชน MGR Online	<p><b>ขายเหล้าวันมาฆบูชา</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีการแชร์ภาพเหตุการณ์ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งมีสาวโคโยตี้แต่งกายขาวหวิวเดินโชว์แขก ในคืนก่อนวันมาฆบูชา ซึ่งเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ยังได้เข้าตรวจการจำหน่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทั้งหมด 15 ราย พบทำความผิด 11 ราย โดยร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดใน อ.ฝาง ยังมีการขายสุราหมดทั้ง 3 แห่ง ผิดทั้งสถานที่และวันเวลาห้ามขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน TNN</p>	<p><b>คัลยกรรมเฟซออฟ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมคัลยกรรมตบแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้สคบ. กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา ร่วมกันปรับแก้หรือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการคัลยกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้มีการโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างกรณีการทำเฟซออฟอีก ทั้งนี้ เห็นด้วยที่แพทยสภาเตรียมออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมการทำคัลยกรรมมากขึ้น เพราะระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีมานานแล้ว การที่ น.ส.เซปิง ไชยศาสน์ ที่ปรึกษาด้านคัลยกรรมความงาม ระบุว่า การทำเฟซออฟไม่ผิด และมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้นั้น สะท้อนถึงช่องโหว่ของวงการคัลยกรรม และยังเป็นการทำให้อุตสาหกรรมเข้าใจผิด ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ทบทวนกฎหมายตรวจสอบว่า น.ส.เซปิงได้พาดพิงในเรื่องใดบ้าง หากเป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียคงต้องให้ทบทวนกฎหมายดำเนินการต่อไป ส่วนที่ จะไปร้องเรียนต่อแพทยสภานั้นถือเป็นเรื่องดีและพร้อมให้ตรวจสอบทุกเรื่อง</p> <p>ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ จะประชุมเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว หากเข้าข่ายผิดกฎหมายการโฆษณาสถานพยาบาล จะส่งให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาต่อไป และขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายในการโฆษณาอย่างเคร่งครัด</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ new)108</p> <p>คมชัดลึก เดอะเนชั่น</p> <p>โลกวันนี้</p>	<p><b>โรคซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (CDC) แถลงว่า อาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากการมีเพศสัมพันธ์อีก 14 ราย ซึ่งมีหญิงตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วย โดยผลตรวจถึงขณะนี้ยืนยันได้ว่า มีหญิงสองรายติดเชื้อหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีอาการป่วย หลังกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกา และกำลังรอผลตรวจหาเชื้อจากชายสองคนซึ่งหายป่วยแล้ว ส่วนผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก 12 รายเป็นผู้หญิงทั้งหมด และยังรอผลการตรวจหาเชื้อ</p> <p>CDC ย้ำเตือนให้ผู้ชายทุกคนที่เคยเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกาต้องใช้ถุงยางอนามัยหรือละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดใช้ยารักษา ยุงตลอดสามสัปดาห์แรกที่กลับถึงสหรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกยุงในประเทศกัดและอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองดัลลัส แจ้งว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งกลับมาจากเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศรายแรกในการระบาดขณะนี้</p> <p>-เสนอข่าว นางมากาเร็ต ชาน ผอ.องค์การอนามัยโลก แสดงความมั่นใจว่าบราซิลจะยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกได้อย่างปลอดภัย แม้มีความวิตกเรื่องไวรัสซิกา แต่เตือนว่า การขจัดเชื้อไวรัสซิกา จะเป็นการต่อสู้ที่ยากและใช้เวลานาน</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ไวรัสซิกา ส่งผลให้เด็กทารกในครรภ์มารดาที่ติดเชื้อ มีอาการผิดปกติที่เรียกว่า "ศีรษะเล็ก" มีการออกคำแนะนำให้ผู้หญิงชะลอการตั้งครรภ์ออกไปก่อน จนกว่าจะรู้ความเสี่ยงที่แน่ชัด นั้นแสดงว่าผู้หญิงเสี่ยงจะเป็นเหยื่อไวรัสดังกล่าวมากกว่า แต่ล่าสุดต้องเปลี่ยนความคิดใหม่</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า ผู้ชายที่ติดเชื้อต่างหาก ที่สามารถก่อให้เกิดอาการศีรษะเล็กได้มากกว่า เนื่องจากมีการพบหลักฐานเมื่อไม่นานมานี้ว่า ไวรัสซิกาอยู่ในเชื้ออสุจิของผู้ชายที่ติดเชื้อด้วย และไม่รู้ว่าจะอยู่ในอสุจิไปนานเท่าไร หากผู้ชายติดเชื้อไวรัสซิกา เมื่อมีเพศสัมพันธ์เขาก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้หญิง ทารกที่จะเกิดจากเชื้ออสุจิของชายคนดังกล่าว ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะศีรษะเล็กได้ ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่า ไวรัสชนิดนี้ สามารถอยู่ในน้ำอสุจิได้นานเท่าใด รวมทั้งยังไม่มียาหรือการตรวจสอบการติดเชื้อที่สะดวก ชายคนดังกล่าว จึงต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะเป็นตัวแพร่เชื้อ</p> <p>ด้านซีดีซีหวังว่าจะได้เริ่มศึกษาเพื่อหาคำตอบเรื่องระยะเวลาที่ไวรัสซิกา สามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำอสุจิ อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด	<p><b>สถาบันประสาทฯ รักรักษาน้องไอซ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โชคชัย มานะดี ผู้อำนวยการ รพ.กบินทร์บุรี พาน.ส.อารดา วงศ์ดีเลิศ เข้าพบทีมแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยาเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการรักษา ทั้งนี้ นพ.อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาเปิดเผยขั้นตอนการรักษาว่า จะมีการซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด เจาะเลือดและตรวจคลื่นแม่เหล็กสมอง (MRI) เพื่อวิเคราะห์เนื้อสมองโดยรวม และตรวจคลื่นสมองเพื่อหาความผิดปกติ โดยสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือการให้ยารักษาโรค ซึ่งหากมีการให้ยาไปมากกว่า 2 ตัวประยะหนึ่งแล้วไม่ได้ผล จะมีการตรวจคลื่นสมองซ้ำอีกครั้งเพื่อประชุมทีมแพทย์สำหรับวางแผนรักษาว่าต้องทำการผ่าตัดต่อไปหรือไม่ โดยสถาบันฯ ดูแลคำปรึกษาพยาบาลให้ทั้งหมด</p>
มติชน	<p><b>รพ.สมุทรปราการเร่งรักษาหญิงท้องโต</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีนางโสภกา เจริญผล วัย 41 ปี ชาว ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีอาการคล้ายคนตั้งครรภ์มานานกว่า 2 ปี โดยไม่ได้เข้ารับการรักษาเนื่องจากไม่มีเงิน และไม่สามารถใช้สิทธิรักษาได้เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนเพราะเกิดความผิดพลาดขณะไปแจ้งเกิดนั้น</p> <p>นพ.สวัสดิ์ อภิสัจฉินวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า นางโสภาก่อนหน้านี้เคยตั้งท้องมา 6 ครั้ง ทำหมันเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ตรวจสอบเบื้องต้น มีลักษณะท้องโตขนาด 60 คูณ 70 เซนติเมตร คาดว่ามีก้อนบางอย่างอยู่ในท้อง ผลอัลตราซาวด์ค้นพบว่ามีก้อนลักษณะคล้ายถุงน้ำ โดยรพ.สมุทรปราการได้รับตัวคนไข้ดูแลแล้ว</p> <p>นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ยินดีรับรักษานางโสภาก่อนการด่วน หลังทีมแพทย์ทำการอัลตราซาวด์แล้วพบก้อนเนื้อขนาดประมาณ 30-40 ซม. น้ำหนักประมาณ 10 กก. ซึ่งต้องใช้เครื่องซีทีสแกนอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดใด และลูกกลามไปส่วนใดของร่างกายบ้าง พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ป่วยมีภาวะความดันสูงด้วย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย ได้ทำบัตรผู้ป่วยให้เป็นกรณีพิเศษ ลดขั้นตอนการตรวจเอกสารของนางโสภกา</p> <p>ด้าน ผศ.นพ.สัญญา ภัทรราชย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า กรณีนี้ไม่น่าจะเป็นการตั้งครรภ์จริง ส่วนที่อนามัยระบุว่าท้องนั้น ไม่ทราบว่ามีอาการตรวจเช็กอย่างไรบ้าง แต่การตรวจครรภ์ที่จะแน่ชัด คือตรวจปัสสาวะและอัลตราซาวด์ให้เห็นตัวเด็ก จึงเชื่อว่าตั้งครรภ์จริง คาดว่าที่ลงความเห็นว่าจะตั้งครรภ์เนื่องจากท้องโตขึ้นและประจำเดือนไม่มา ส่วนที่เห็นท้องโตขึ้นเรื่อยๆ อาจเกิดจากเนื้องอกในท้อง</p>
เดลินิวส์	<p><b>เลือดสีชมพู</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีชาวโซเซียลเผยแพร่ภาพเลือดสีชมพูจากการกินยาลดความอ้วน นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา และหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาวะเลือดสีชมพูเป็นเพราะเม็ดเลือดแดงแตก แต่ในทางการแพทย์ยังไม่เคยพบหลักฐานว่าสมุนไพรเป็นสาเหตุในการทำให้เม็ดเลือดแดงแตก มีแต่การกินยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวดบางชนิด ยารักษาโรคความดัน และยารักษาโรคหัวใจ รวมถึงยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ สารกลูตาไธโอน หากกินในปริมาณมากและยาวนาน อาจจะมีผลทำให้ตัวคุมครองเม็ดเลือดแดงไม่แข็งแรง จนเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่าย ซึ่งจะสามารถเห็นขั้นตอนนี้ได้เมื่อมีการนำเลือดไปปั่นเพื่อแยกพลาสมา ยะพบว่าพลาสมามากกลายเป็นสีชมพู ทั้งๆ ที่ปกติควรจะเป็นสีใส หรือขาว</p> <p>สำหรับผู้ที่ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกจะมีสัญญาณเตือนแสดงออก เช่น เหนื่อยง่าย เดินไม่ไหว คล้ายจะเป็นลม ปกติในผู้หญิงจะมีระดับฮีโมโกลบินประมาณ 12 กรัมเปอร์เซ็นต์ หากลดลงราว 7-8 กรัมเปอร์เซ็นต์ ก็จะทำให้เกิดอาการดังกล่าว แต่เมื่อหยุดยาที่เป็นตัวทำลายเม็ดเลือดแดง อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 5-7 วัน ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล เว้นแต่ว่าจะมีอาการหนักให้รีบไปพบแพทย์ อย่างไรก็ตาม อาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลจะพบได้น้อยมาก เฉลี่ย 1 รายต่อปี ซึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิต</p>
แนวหน้า NEW 108	<p><b>ปลาหมึกบลูริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และ โฆษก สธ. กล่าวว่า กรณีชาวบุรีรัมย์พบปลาหมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกบลูริง (Blue- ringed octopus) วางปะปนอยู่บริเวณโซนอาหารทะเลและของสดที่จังหวัดยโสธร แล้วแชร์ในสื่อต่างๆ นั้น ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว พบว่ายังไม่ได้นำมาวางขาย รวมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบแผงอาหารทะเลทุกแห่งแล้ว ไม่พบอาหารทะเลที่มีพิษแต่อย่างใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ประกันสุขภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เตรียมร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการวางมาตรการประกันของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลธุรกิจโรงพยาบาล ที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาเจ็บป่วย ซึ่งที่ผ่านมามักมีกรณีไม่ทำประกันและไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อต้องรักษาตัว โดยคาดว่าในเดือน เม.ย.นี้ จะเปิดตัวโครงการประกันนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมกับต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางมาไทย</p>
บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง สทท.	<p><b>การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการประชุม 2<sup>nd</sup> National Palliative and Hospice Care Conference ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรการแพทย์ จนกระทั่งอยู่ในวาระท้ายของชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วย อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันและลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงดูแลครอบครัวของผู้ป่วยในทุกมิติ และจัดให้มีระบบการให้คำปรึกษา ประสานงานส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ	<p><b>แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.เตรียมแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปี 2560-2564 วงเงินงบประมาณ 11,679 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ เพิ่มคุณภาพระบบบริการ 12 ด้านอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มสาขาที่ 13 คือ การปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอรับบริจาคอวัยวะกว่า 5,000 ราย ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้านให้เกิดขึ้นในทุกเขตสุขภาพ และกำหนดบริการที่จะส่งมอบประชาชน 45 เรื่อง อาทิ โรคหัวใจ สามารถให้บริการผ่าตัดหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ขยายละลี่ยลิ้นเลือดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง มีบริการเคมีบำบัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และบริการรังสีรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง การปลูกถ่ายอวัยวะ มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และมีศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะภาคละ 1 แห่ง</p>
สยามรัฐ แนวนหน้า	<p><b>อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลหยุดยาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ผู้แทนกองทัพบกผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเสวนาวิชาการดีดีซีฟอรัม (DDC Forum) เรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร “เตรียมชุมชนรับสงกรานต์ ไร้อันตราย ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้” พร้อมผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว</p> <p>นพ.อำนาจ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยมีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นอันดับ 2 โลก และอันดับ 1 เอเชียทั้งนี้ กรมฯได้สำรวจความเห็น “อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลหยุดยาว” ใน 25 จังหวัด พบร้อยละ 17.2 เคยขับหลังดื่มแล้วเกิดอุบัติเหตุ หรือเกือบเกิด เป็นชายร้อยละ 32, 21.1 เคยดื่มขณะเดินทาง, 25.8 เคยโทรขณะขับแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิด, 19.4 เคยขับขณะง่วงแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิด, 18.5 ว่าดื่มแล้วขับ เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น เป็นชายถึง 44.5, 17.2 ว่าใช้จักรยานยนต์ทางสั้น ๆ ขับช้าๆ ไม่ต้องสวมหมวก เป็นต้น</p> <p>ผลการถอดบทเรียนใน 40 อำเภอ พบอำเภอ/ด้านชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุ ขึ้นตอนที่สำคัญคือเตรียมชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งไม่เพียงป้องกันในช่วงเทศกาลแต่จะส่งผลกระทบยาว</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีรายงานโรคพิษสุนัขบ้า 7 เหตุการณ์ เกิดในคน 2 เหตุการณ์ ที่ จ.สงขลา และสมุทรปราการ ทั้งสองรายถูกสุนัขที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เกิดกัด ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อ 1 ราย และเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก 1 ราย ส่วนที่เกิดในสัตว์มี 5 เหตุการณ์ ที่ จ.กาฬสินธุ์ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช จากข้อมูลเฝ้าระวังปี 2558 มีรายงานผู้เสียชีวิต 5 ราย การตรวจสอบพบเชื้อในสัตว์ถึง 330 เหตุการณ์ จึงขอแนะนำว่า หากโดนสุนัขกัดหรือแมวกัด ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆ ครั้ง อย่างน้อย 15 นาที ห้ามปิดแผล และไปพบแพทย์ทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p><b>รวมด้านควบคุมโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีช่องทางเข้าออกประเทศ (ที่มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ) จำนวน 68 แห่ง สังกัดกรมควบคุมโรค 61 แห่ง และสังกัด สสจ. 7 แห่ง โดยแบ่งเป็น ท่าอากาศยาน 17 แห่ง ท่าเรือ 18 แห่ง พรมแดน 33 แห่ง และฐานทัพเรือที่ถูกกำหนดให้พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ตาม IHR จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือพังงา ฐานทัพเรือสงขลา ฐานทัพเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งสิ้น 72 แห่ง ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฏอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558</p>
แนวหน้า	<p><b>สปป.ลาวดูงาน อย.ไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมอาหารและยา (Food and Drug Department : FDD) สปป.ลาว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับการกำกับดูแลการนำเข้า นำผ่าน และส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ณ ด่านอาหารและยาของไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p>
ข่าวสด	<p><b>เดือนแผ่นหยกให้ความร้อนอ้างรักษาโรคได้</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.วินิต อัครกจิวิรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันมีการอวดอ้างสรรพคุณแผ่นหยกให้ความร้อน ว่าสามารถขับพิษออกจากร่างกายได้ สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หรือแม้แต่ มะเร็ง ซึ่งเป็นสรรพคุณที่อวดอ้างเกินจริง เพราะจากฐานข้อมูลการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์ของ อย. เกี่ยวกับแผ่นหยกให้ความร้อน ไม่พบสรรพคุณใด ๆตามที่โฆษณา ทั้งนี้ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับการอนุญาตจาก อย.ก่อน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากโฆษณาเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
ข่าวสด	<p><b>ความร่วมมือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอารณีย์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2559 รับทราบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดย สกอ. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม คณะแพทยศาสตร์ 19 มหาวิทยาลัย และ 12 เขตสุขภาพ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>เนื้อไก่ไทยปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อไก่ ว่ามีการใช้ฮอร์โมนและสารเร่งการเจริญเติบโต เป็นสาเหตุให้ร่างกายเจริญเติบโตก่อนวัย โดย นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชุกกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก กล่าวว่า กระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อของไทยไม่ได้ใช้สารในการเร่งการเจริญเติบโต เพราะตั้งแต่ปี 2529 กระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งให้เพิกถอนตำรับยาเอ็กโซเอสโตรล ซึ่งเป็นยาที่ใช้สำหรับตอนสัตว์ปีก หรือสารอาหารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์</p>
มติชน	<p><b>วิตามินบี 17 ไม่ช่วยรักษามะเร็ง</b></p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงกระแสการกินวิตามินบี 17 เชื่อว่ารักษามะเร็งได้ โดย ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม อาจารย์หลักสูตรพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กล่าวว่า สิ่งที่เรียกกันว่าวิตามินบี 17 นั้น ไม่ใช่ “วิตามิน” แต่เป็นสารชนิดหนึ่งชื่อ อะมิกดาลิน (Amygdalin) ซึ่งสกัดได้จากเมล็ดของผลแอปเปิ้ลคอต ซึ่งด้านการแพทย์ทางเลือกมีข้อสันนิษฐานและทดลองในหนูพบว่า เมื่อให้สารชนิดนี้แล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น จึงเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็ง แต่การจะใช้คำว่า “วิตามิน” ได้นั้น ต้องได้รับการพิสูจน์และยอมรับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบีรวม วิตามินบี 12</p> <p>ทั้งนี้ ในเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาหรือในยุโรป หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเขียนคำเตือนว่า “ไม่ควรใช้” วิตามินบี 17 เพราะอาจเกิดผลเสียตามมา ส่วนประเทศที่มีขายคือเม็กซิโกกับจีน ก็ยังจัดอยู่ในส่วนของแพทย์ทางเลือกหรือในระดับงานวิจัย แต่การนำมาใช้รักษายังไม่อนุญาต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	<b>โรคมมาเลีย</b> -เสนอข่าว สคร. 12 สงขลา จัดบริการเชิงรุก เปิดบริการมาเลียคลินิก เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมมาเลียตามแนวชายแดน
เดลินิวส์	<b>ใช้เตาไร้ควันปิ้งย่างริมทาง</b> -เสนอข่าว นางรัชนีวรรณ อัครวิธานนท์ รองปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีมอบเตาปิ้งย่างแบบไร้ควันแก่ผู้ค้าขายอาหารปิ้งย่างในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควัน ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นพื้นที่แรกที่นำร่องดำเนินการ โดยภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเตาไร้ควันจำนวน 30 เต่า หลังจากนั้นจะขยายการใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อต่อไป
สยามรัฐ	<b>การดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา</b> -เสนอข่าว องค์การยูเนสโก ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และสำนักงาน สสค. จัดการประชุมเรื่อง "นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชีย" เดินทางโรดแมปแห่งเอเชีย "พาเด็กนอกระบบ 18 ล้านคน" คืนสู่ระบบการศึกษา โดยมีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นรายกรณี เพื่อลดอัตราเสี่ยงการหลุดออกนอกระบบการศึกษา โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มากกว่าในรั้วโรงเรียน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยกันดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
M2F คมชัดลึก	<b>แบ๊งค์เด็กก่อมะเร็ง</b> -เสนอข่าว คณะลูกขุนประจำศาลชั้นต้นในเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐฯ ตัดสินให้บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จ่ายค่าชดเชยจำนวน 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2,500 ล้านบาท ให้แก่ครอบครัวของแจ็กเกอร์ ทอล์คเกอร์ ฟ็อกซ์ วัย 62 ปี ที่เพิ่งเสียชีวิตจากมะเร็งรังไข่ อันเนื่องจากใช้แบ๊งค์เด็กของบริษัทที่มีส่วนผสมของสารทัลค (Talc) ติดต่อกันกว่า 35 ปี เนื่องจากบริษัททบกพร่องในการเตือนผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของทัลคอาจก่อให้เกิดมะเร็ง นับเป็นคดีแรกที่ศาลสั่งให้บริษัทที่มีความผิดและต้องชดใช้เงินค่าเสียหาย ด้านศูนย์วิจัยมะเร็งในอังกฤษ ชี้ว่า หลักฐานที่ยืนยันว่าทัลคเป็นต้นเหตุของมะเร็งรังไข่นั้นยังไม่แน่นอน โดยสาเหตุของโรคมอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่า
เดลินิวส์	<b>ทำหมันยุง</b> -เสนอข่าว ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เสนอแผนการทำหมันยุงลายบ้านเพศผู้ด้วยการอาบรังสีโคบอลต์-60 เพื่อควบคุมประชากรยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกีและไวรัสซิกา ซึ่งกำลังแพร่ระบาดรุนแรงในประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา เมื่อยุงลายเพศผู้ถูกทำให้เป็นหมัน ไข่ที่ออกมาจะเป็นไข่ฟ่อ นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยดัดแปลงพันธุกรรมยุง ซึ่งจะทำให้ตัวอ่อนยุงลายกลุ่มนี้ตายก่อนจะเจริญพันธุ์